

ความหมายของ BREXIT ต่อ FLEGT, EUTR, การเจรจาVPA และการออกใบอนุญาต FLEGT

สหราชอาณาจักรได้ลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป จึงมีความสงสัยว่าจะมีความหมายใดๆต่อ EUTR ของประเทศนี้หรือไม่ และอาจเกิดผลกระทบต่อกิจกรรมของ FLEGT

สหราชอาณาจักรเป็นกำลังสำคัญของ FLEGT โครงการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมชาติและการค้าของสหภาพยุโรป(FLEGT)นั้นถูกมองว่าเป็นนโยบายที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในด้านป่าไม้เขตร้อน FLEGT ประกอบไปด้วย การเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ที่เป็นข้อตกลงด้านการค้าของประเทศผู้ผลิตไม้กับสหภาพยุโรป ในการควบคุมไม้ให้ไม้ที่ทำอย่างผิดกฎหมายเข้ามาในตลาดของยุโรป

กฎหมายการค้าไม้ของสหภาพยุโรป (EUTR) มีการบังคับใช้ผ่านกฎหมายท้องถิ่นของประเทศสมาชิก ซึ่งหมายความว่า EUTR นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของสหราชอาณาจักร การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรจะมีผลในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งในระหว่างนี้สหราชอาณาจักรยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรปต่อไป สหราชอาณาจักรต้องมีกระบวนการทบทวนกฎหมายของสหภาพว่าจะนำข้อใดมาใช้ หรือยกเลิกการใช้ ซึ่งอาจจะใช้เวลากว่า 10 ปี

มุมมองจากองค์กรด้านป่าไม้ต่างๆรวมถึงองค์กรการค้าไม้เขตร้อน (TFT) ให้ความเห็นว่าการระเบียบจะยังถูกนำไปใช้ต่อไปตามเหตุดังต่อไปนี้ :

- หากสหราชอาณาจักรต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของตลาดการค้าเสรีของสหภาพยุโรปต่อไป สหราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามในกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ดังนั้น EUTR ของสหภาพยุโรปก็ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ความหมายของ BREXIT ต่อ FLEGT, EUTR, การเจรจาVPA และการออกใบอนุญาต FLEGT

- สหราชอาณาจักรเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการนำมาใช้ของ EUTR และเป็นประเทศสมาชิกที่กระตือรือร้นมากที่สุดที่ทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการสหภาพยุโรปและหน่วยงานอื่นๆเพื่อที่จะทำ
ให้แนวทางการดำเนินงานแข็งแกร่งและสอดคล้องกัน
- การแพร่หลายของการบังคับใช้กฎระเบียบด้านการตลาดที่เผยแพร่ทั่วโลก ได้แสดงให้เห็นว่ากฎระเบียบเหล่านี้จะยังได้รับความนิยมในหลายๆประเทศ มันจึงเป็นไปได้ยากที่สหราชอาณาจักรจะเลิกใช้กฎเกณฑ์เหล่านี้เนื่องจากภาคเอกชนได้ทำการลงทุนไปเป็นจำนวนมาก

ความเป็นไปได้ต่อการเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) และการออกใบอนุญาต FLEGT

ด้านการเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA)

สหราชอาณาจักรเป็นแรงผลักดันสำคัญในการทำ (VPA) กับประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ ในการประเมินแผนการการปฏิบัติการ FLEGT ได้สรุปถึงการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรทั้งด้านงบประมาณและทรัพยากรมนุษย์แก่ทั้งประเทศที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกของ (VPA) นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากมีประเทศสมาชิกเพียงไม่กี่ประเทศที่ให้การสนับสนุนเพื่อการนำมาใช้ FLEGT เช่นนี้

EU member state support to timber producing countries การให้การสนับสนุนจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแก่ประเทศผู้ผลิต

หลังจากการออกจากสหภาพยุโรปที่จะเป็นผลในอีก 2 ปีข้างหน้า ทางการของสหภาพยุโรปจะไม่มีบทบาทอย่างเป็นทางการในการเจรจา VPA อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อนโยบายนี้ และดูเหมือนว่าสหราชอาณาจักรยังคงจะมีบทบาทต่อไป โดยอาจจะเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม

ความหมายของ BREXIT ต่อ FLEGT, EUTR, การเจรจาVPA และการออกใบอนุญาต FLEGT

คณะกรรมการ FLEGT อาจจะมีการจัดตั้งสถาบันขึ้นเพื่อใช้แน่ใจว่าการร่วมมือในการใช้จ่ายงบประมาณ และการทำธุรกิจกับสหราชอาณาจักรจะไม่ได้รับผลกระทบจาก Brexit

ข้อสงสัย Brexit. จะส่งผลกระทบต่อความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่ มันขึ้นอยู่กับว่าคำสัญญาของสหราชอาณาจักร ต่อการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินได้รับผลจากค่าเงินที่ลดลงอย่างไร Winkel Derks แสดงการวิจัยว่าหากไม่มี สหราชอาณาจักรก็จะส่งผลให้สหภาพยุโรปเสียสิทธิผลในด้านการปกครองป่าไม้โลก โดยเฉพาะ FLEGT และ FLEGT ซึ่งเป็นโครงการที่จะลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าและป่าเสื่อมโทรม

ไม้ที่ได้รับใบอนุญาต FLEGT

ไม้ชุดแรกที่ได้ใบอนุญาต FLEGT ของอินโดนีเซียจะถูกส่งออกในเดือนหน้า และสหราชอาณาจักรจะรับ ไม้นำเข้าเหล่านั้นในช่วงระยะเวลาอีก 2 ปีที่จะยังคงเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอยู่ กฎข้อบังคับ FLEGT ยังเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรอยู่ผ่าน การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติและการค้า 2012

หากสหราชอาณาจักรยังคงต้องการอยู่ในตลาดเสรีของสหภาพยุโรป ก็ต้องใช้กฎหมายการค้าไม้ต่อไป อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบของ FLEGT นั้นไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือ EEA ดังนั้นควรมีการพิจารณาใหม่

สหราชอาณาจักรถือว่า FLEGT เป็นนโยบายระดับชาติ ที่บังคับให้ทุกสำนักงานของรัฐต้องคำนึงถึงความถูกต้องและความยั่งยืนของไม้ เหตุผลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้จากสหราชอาณาจักรด้านกฎหมายการค้าไม้และ FLEGT

ที่มา : www.flegt.org/news/content/viewItem/brexit-and-the-possible-implications-on-flegt-the-eutr-vpa-negotiations-and-flegt-licensing/16-08-2016/24